



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๓.๐๐๒/ว ๑๗/๑๙

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด  
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล  
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านโรคติดเชื้อ COVID-19 เข้าสู่ระยะ Post Pandemic ก่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) โดยการเฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาล เน้นย้ำการเฝ้าระวัง Event base surveillance ตามมาตรการ 2U ได้แก่ การป้องกันส่วนบุคคล (Universal Prevention) และการฉีดวัคซีน (Universal Vaccination) และมาตรการ ๓ พอ ได้แก่ ๑) เติงพอ มีเตียงรองรับผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยวิกฤติเพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ๒) ยาพอ มียา เวชภัณฑ์ และวัคซีน COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการรักษา และ ป้องกันโรคเพียงพอ และ ๓) หมอพอ มีบุคลากรทางการแพทย์พร้อมให้การดูแลรักษาที่เพียงพอ	- รพ. ทุกแห่ง - สสอ .ทุกแห่ง - รพ.สต. ทุกแห่ง
๒	ให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ตรวจสอบจำนวนวัคซีนในคลังของจังหวัดมีเพียงพอในการบริการจัดการให้ประชาชนชนหรือไม่ หากเพียงพอ ให้แจ้งไม่ประสงค์ขอรับวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกระจายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้นำไปกระจายในจังหวัดที่มีความประสงค์ต่อไป และเพื่อลดการสูญเสียวัคซีนจากการหมดอายุ หากมีการรับวัคซีนจากส่วนกลาง ขอให้ ประสานการดำเนินการจัดส่งวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนที่ถูกต้อง	- กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  
(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  
8 June 65  
นายสงค์ เชื้อดินฟ้า

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข